

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย, คาดยังแกว่งในกรอบผลประชุมอีซีบี-บีโอเจ

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย แต่แนวโน้มโดยรวมในวันนี้ยังน่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบ เพื่อรอดูทิศทางนโยบายการเงินของยุโรปและญี่ปุ่น รวมถึงตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐ

*ยูโรรักษาช่วงบวกเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังตีตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี ขณะที่นักลงทุนขายทำกำไรออกมาบางส่วน ก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)

*ข่าวการจัดทำแผนหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครน ช่วยหนุนยูโรด้วย แต่แผนดังกล่าวก็ถูกตั้งข้อสงสัย หลังจากนายกรัฐมนตรีของยูเครนได้ปฏิเสธข้อเสนอที่ร่างโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย

*นักลงทุนที่ต้องการขายยูโร กำลังปรับสถานะการลงทุน เนื่องจากความไม่แน่นอนว่า อีซีบีจะออกมาตรการกระตุ้นรอบใหม่ในการประชุมวันนี้ หรือเพียงวางรากฐานเพื่อดำเนินการในภายหลัง โดยอีซีบีกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก ให้จัดการกับอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความขัดแย้งในยูเครน กำลังจะทำลายเสถียรภาพการฟื้นตัวของยูโรโซน

*ขณะที่ตลาดคาดว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะคงมาตรการกระตุ้นทางการเงินในวันนี้ และจะยังคงระบุว่า ผลกระทบมากเกินไปจากการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) จะเป็นช่วงสั้นๆ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.103 บาท

*09.27 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.01/03 จาก 32.035/055 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.01/05 จาก 32.03/05 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 42.05/16 จาก 42.094/138 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.90/92 จาก 104.49 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3145/47 จาก 1.3150 เมื่อวาน

"วันนี้คงยังแกว่งในกรอบ รอดูประชุมอีซีบี, บีโอเจ และ non-farm (การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ) ที่เป็นเรื่องใหญ่ๆ ทั้งนั้น" ดีลเลอร์ กล่าว เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.90-32.10 โดยทิศทางตลาดน่าจะยังไม่ชัดเจนนัก เพราะนักลงทุนกำลังรอดูข้อมูลใหม่ๆ จากการประชุมอีซีบี, บีโอเจ รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของสกุลเงินหลักๆ ในตลาดโลก

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้